

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม 2558

เรียน ผอ. สคร.9 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.9 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ / แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสาร ความเสี่ยงฯ</p> <p>12 ต.ค.58</p>	<p><b>กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเป็นไข้อย่าห่างแพทย์ อาจเป็นไข้หวัดพ่วง ไข้เลือดออกได้</b></p> <p>สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เพราะ ในช่วงนี้ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่มีการระบาดของโรคสูงและมี การแพร่กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 4,000-5,000 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อีก 10 รายต่อสัปดาห์ จากข้อมูลเฝ้า ระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-6 ตุลาคม 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่ว ประเทศ 86,460 ราย เสียชีวิต 86 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นในกลุ่มนักเรียน 45.3 %</p> <p>ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนอย่าวางใจ หากมีไข้สูงต้องรีบไปพบแพทย์ก่อน อย่าซื้อยาแก้ไข้มากินเอง เพราะยาบางชนิด เช่น ยาที่มีฤทธิ์ในการลดไข้ได้ดีแต่ตัว ยาเองมีฤทธิ์ทำให้เลือดออกได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเป็นไข้เลือดออก เช่น ยา แอสไพริน ไอบูโพรเฟน สำหรับคนมีไข้ในช่วงฤดูฝนมีโอกาสเป็นทั้งไข้หวัดพร้อม ไข้เลือดออกได้ด้วย ทำให้แยกอาการลำบาก จึงควรให้แพทย์วินิจฉัยดีที่สุด ซึ่ง อาการทั่วไปของไข้เลือดออก คือ มีอาการ ไข้สูงและมักสูงลอยประมาณ 2-7 วัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัว เบื่ออาหาร ปวดจุดแน่นท้อง อาจมีเลือดกำเดา มีจุดเลือดออก ได้ผิวหนังที่แขนขา ข้อพับ โรคไข้เลือดออกในวันแรกๆ อาจจะยังวินิจฉัยโรคไม่ได้</p> <p>เรื่องที่สำคัญคืออย่าให้ผู้ป่วยห่างแพทย์ เพราะช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในผู้ป่วย ไข้เลือดออกคือช่วงไข้ลด หากไข้ลดแล้วร่างกายฟื้นตัววิ่งเล่นได้ แสดงว่าหายจาก การป่วย แต่หากไข้ลดแล้วจับคู่มือเท้าเย็นอย่างชะล่าใจว่าหายจากโรค ต้องสังเกต อาการอื่นๆเพิ่มด้วยว่ามีอาการซึม เบื่ออาหาร หรืออาเจียน กระสับกระส่าย บ่นปวด</p>	<p>แนวทางการ ดำเนินงาน</p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชน แล้ว</p>

	<p>ห้องบริเวณชายโครงด้านขวาหรือไม่ ถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเข้าสู่ภาวะช็อกจากโรคต้องรีบกลับไปหาแพทย์ให้เร็วที่สุด เพราะหากไปช้าอาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะคนอ้วน ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงมีประจำเดือน ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็ก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นแล้วอาการอาจรุนแรงกว่าคนปกติ</p> <p>ไข่เลือดออกนำโรคโดยยุงลาย ยุงลายคือยุงที่อยู่รอบตัวเราทั้งในบ้านและรอบบ้าน ยุงลายจะวางไข่ได้ในที่ที่มีภาชนะบรรจุน้ำใสนิ่ง เศษขยะหรือใบไม้ที่น้ำฝนตกค้างอยู่ ยุงลายมักกัดคนในเวลากลางวันหรือช่วงหัวค่ำ จะต่างจากยุงรำคาญที่มีกอกออกหากิน กัดคนช่วงกลางคืน และมักวางไข่อยู่ในท่อระบายน้ำ หรือน้ำขังไม่สะอาด</p> <p>สำหรับวิธีการที่ได้ผลดีในการป้องกันยุงลายกัดปัจจุบัน คือ การสวมเสื้อผ้ามิดชิดป้องกันยุงกัด การนอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้าบ้าน ทายากันยุง หรือใช้สมุนไพรไล่ยุง โดยจุดที่ยุงลายชอบเกาะพักคือ เสื้อผ้าใช้แล้วที่แขวนไว้ มุมอับชื้น ห้องน้ำ ส่วนด้านนอกรอบบ้านก็ต้องเก็บกวาดจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด อ่างบัวต้องใส่ปลากินลูกน้ำ หากภาชนะใดปิดไม่ได้ก็อาจต้องพั้งสารเคมีให้ไล่ทรายที่มีฟอสไมท์ให้มียุงน้ำ และที่สำคัญต้องหมั่นตรวจตรารอบบ้านอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</p>	
<p><b>สำนักสื่อสาร ความเสียหาย 12 ต.ค.58</b></p>	<p><b>กรมควบคุมโรค เตรียมรวบรวมหลักฐาน กรณีดารานักแสดงโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในโซเชียลมีเดีย</b></p> <p>นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ดารานักแสดงโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในอินสตาแกรม จนกลายเป็นกระแสสังคมเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว นั้น ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยทางตรงหรือทางอ้อม</p> <p>ซึ่งการกระทำตามมาตรา 32 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิด 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 “โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” อันหมายถึง การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าดารานักแสดงหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียง กระทำการใดๆข้างต้นแล้วเกิดประโยชน์ทางการค้าต่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ถือว่าเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายแล้ว ยิ่งถ้ามีข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมว่าได้รับค่าจ้างในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	<p><b>แนวทางการ ดำเนินงาน</b></p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p><b>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชน แล้ว</b></p>

หรือโพสต์ภาพเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ดังกล่าว ย่อมเป็นความคิดอย่างแข็งขันขึ้น เพราะถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มนประกอบ

กรณี 2 “การแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มนโดยตรงหรืออ้อม” โดยเป็นการแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่การโฆษณาเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ หรือที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งจะเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์ ประกอบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจประกอบอยู่ ด้วยเท่านั้น ดังนั้น แม้คาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงจะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าต่อธุรกิจเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์โดยตรงหรือไม่ได้รับค่าจ้างในการกระทำ ดังกล่าว ก็อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มนโดยตรงหรือโดยอ้อมแล้วเพราะตนเองเป็นบุคคลสาธารณะที่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปนิยมชมชอบและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม จึงย่อมเป็นความคิดเช่นกัน

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวอีกว่า หากคาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง กระทำการ โพสต์ภาพสินค้าหรือบรรจภัณฑ์ของเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ แม้จะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ตาม ถือเป็นการกระทำผิดฐานโฆษณาอันต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สำหรับทุกคนและทุก วิธีการ ซึ่งมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยขณะนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เตรียมรวบรวมหลักฐานจากสื่อออนไลน์ที่ลงภาพในลักษณะที่เข้าข่าย ความคิด ทั้งพยานหลักฐาน พยานบุคคล รวมถึงการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำ โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นดารานักแสดง แล้วนำเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อ พิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422



